



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้า
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรรมาในวันคัดเลือก และต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐาน
เป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรได้
๓. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องไปถึงสถานที่สรรหาและการเลือกสรรก่อน
เวลาเริ่มดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทัน สายเกิน ๑๕ นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสฤณีรัตน์ หมดหมั่น)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร

บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งอาจารย์

ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

สถานที่สอบ ห้องประชุม กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน ๑ คน

สอบวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ตำแหน่งที่ ๑ คุณสมบัติปริญญาโท สาขาพลศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๑๐๑๐๐๑	ว่าที่ ร.ต. ทรงภพ เพชรอาวุธ	